

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

ASIAN – คิดซ้ำ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... จริงๆ ไม่ได้ว่าจะเข้าไปสำหรับใครๆ ที่จะมองหุ้นสักตัว แล้วคิดว่า

ราคานั้น น่าสนใจ น่าซื้อ น่าเก็งกำไร หรือจะเล่นแบบไหนก็ตาม... สิ่งที่จะเข้าไป คือ การกระทำ หรือ Action ประมาณว่า คิดแล้วไม่ทำ แต่พอจะทำจริงๆ ก็อาจจะเข้าไปบ้างก็ได้ แต่เอาถอะ บางครั้ง ก็เพื่อความชั่วคราว ที่เรียกว่า ชั่วแต่ชั่วรัย สัญญาณชัดๆ แล้วค่อยชดตาม อะไรแบบนั้นแหละครับ... อย่างหุ้น ASIAN ในวันนั้นนั้นก็เข้าช่วยทำนอง คิดได้ แต่ขอดูให้ชั่วรัยๆ แม้จะช้ากว่าชาวบ้านไปบ้างเล็กน้อย แต่เวลาที่เสียไปกับการช้านั้น เราอาจจะได้เห็นสัญญาณอะไรๆ เพิ่มเติมอีกแยะเลยก็ได้ ซึ่งอาจจะทำให้มันใจอะไรมากขึ้น ... ไม่แนะครับ จากที่เคยคิดว่าแค่เล่นสั้น เล่นเก็งกำไร ก็อาจจะกลายเป็น แบ่งถ้อยยาวๆ ไปบางส่วนก็ยิ่งได้เลย เอาเป็นว่า เรื่องแบบนี้ อาจจะอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยเหมือนกัน ที่จะสอนเราเอง... ถ้ามันผิด ก็จำไว้ว่า ผิดตรงไหน หรือถ้ามันถูก ก็อย่ามั่นใจว่า มันจะถูกไปเสมอ หรือ จะใช้กับหุ้นตัวอื่นๆ ได้ หุ้นในตลาด นิสัยไม่เหมือนกันนะ ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไม (ห้ามพูด) แต่รู้ว่า "คนที่เล่น(ใหญ่) นิสัยแต่ละคน ไม่เหมือนกัน" ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้น สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ได้กล่าวเกริ่นๆ ไว้บ้างแล้ว ซึ่งสัปดาห์นี้ ก็อาจจะยังคงต้องดูในเรื่องของสัญญาณทางโครงสร้างและแนวโน้ม ที่ยังออกจะเป็นเชิงลบอยู่ นั่นหมายถึงว่า การแก่งๆ หรือการขึ้นๆ ลงๆ ยังอาจจะมีต่อไป แต่แนวโน้ม อาจจะหนักไปในทางอ่อนตัวลงตลอดสัปดาห์ 1485-1480 ได้อยู่เหมือนกันนะครับ... ถ้าว่า ต่ำกว่านี้ล่ะ จะเกิดได้ไหม ก็ตอบครับว่า Divergent ยังคงทำงานอยู่นะ

ดูตามเกม... ดูการซื้อขายในแต่ละวันแล้วนั้น ยังไม่น่าห่วงเรื่องเกมนอกเกมในอะไรมาก

ว่ากันตามสัญญาณของการซื้อขายทางเทคนิคไปได้ก่อนเลย ส่วนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน ใครจะว่าไง ก็หาอ่านดู

แนวรับ : ... 13.0-12.8 (ไม่ต่ำกว่า 12.6 จะอุ่นใจกว่า)

เป้าหมาย : ... 14.5-14.6 (ก็ว่ากันตาม Pattern ระยะสั้น)

Price Chart...(ASIAN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ASIAN... ว่ากันที่ Price Pattern พื้นที่ที่เราได้รู้กันมาตั้งแต่เรียนเทคนิคกันเล่นนั้นแหละครับ ซึ่งอาจจะยังเหลือพื้นที่ให้หวังกำไรได้อีกพอสมควร แต่หากใครที่เข้าไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ จะเห็นได้ชัดจากการขึ้นมารอบใหญ่ๆ แล้วหนึ่งรอบนั้น การลง หรือการพักตัวที่ผ่านมา จะเห็นรูปแบบที่เรียกว่าเป็นภาพของหัวและไหล่ในมุมกลับ นั่นหมายถึงว่า การปรับฐานที่ผ่านมานั้น อาจจะได้เป็น Pattern ต่อเนื่อง ของการขึ้นในภาพใหญ่ๆ ก็ได้เช่นกันนะ ดังนั้น เป้าหมายที่จะมองยาวๆ ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน เรียกว่า จะซื้อเพื่อเป็นการลงทุนในระยะกลางๆ ขึ้นไป ก็น่าสนใจอยู่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้น ไม่ควรต่ำกว่า 12.5 ด้วยนะครับ